

**BÁO CÁO**  
**Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng**  
**nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI**  
**TỈNH ĐẮK NÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

**1. Công tác xây dựng pháp luật**

Thực hiện Nghị quyết số 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; trong 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào 12 dự án luật trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV<sup>1</sup>.

Sau Hội nghị, lãnh đạo Đoàn chỉ đạo Văn phòng tiến hành xây dựng các Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào các dự án luật chuyên về Văn phòng Quốc hội đảm bảo đạt chất lượng, đúng thời hạn theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Đoàn phân công các vị đại biểu tham dự đầy đủ các hội nghị liên quan đến công tác xây dựng pháp luật như:

- Tham dự Hội nghị của Ủy ban Văn hóa, giáo dục về “Góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)” tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham dự phiên họp toàn thể của Hội đồng dân tộc tại thành phố Đà Nẵng để cho ý kiến một số Luật, nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

**2. Hoạt động giám sát, khảo sát**

---

<sup>1</sup> Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tồn số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn quan tâm, chú trọng đến hoạt động giám sát. Ngay từ đầu năm 2022, căn cứ vào Chương trình công tác năm 2022 của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đưa hoạt động giám sát vào Chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Cụ thể:

Chi đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu xây dựng, hoàn thành các văn bản liên quan đến công tác giám sát chuyển đến các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội theo yêu cầu:

- Báo cáo kết quả giám sát “Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

- Tổ chức giám sát “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Đắk Song, UBND huyện Đắk R’Lấp; hoàn thiện thông báo kết luận gửi các đơn vị chịu sự giám sát; gửi báo cáo giám sát cho Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng thời gian quy định.

- Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

- Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 và đề xuất nội dung giám sát năm 2023.

- Đề xuất các vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tham gia đầy đủ các hoạt động, hội nghị liên quan đến công tác giám sát, khảo sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức:

- Tham dự hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông.

- Tham gia đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội “Về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp” tại tỉnh Bình Phước, Đắk Nông và Đắk Lắk.

- Tham dự Hội nghị “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử” của Ban Công tác đại biểu tại thành phố Cần Thơ.

### **3. Về tham dự Kỳ họp Quốc hội**

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 04 đến ngày 11/01/2022 bằng hình thức trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII, các Nghị quyết Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trong cả nước. Đề góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, Kỳ họp diễn ra nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển.

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra từ 23/5 đến 16/6/2022 đã xem xét, biểu quyết thông qua 05 Luật, 16 nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết chung của Kỳ họp, cho ý kiến về 06 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đề chuẩn bị cho hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tại các kỳ họp diễn ra được chất lượng; trước các kỳ họp, Đoàn đã chỉ đạo Văn phòng trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhằm phối hợp chuyển tải thông tin; tổ chức họp Đoàn để triển khai công tác chuẩn bị tham dự các Kỳ họp. 100% các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đầy đủ, nghiêm túc tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Đắk Nông và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội.

Tại các kỳ họp các vị đại biểu Quốc hội tỉnh hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết với 51 ý kiến phát biểu tại các buổi thảo luận tổ, hội trường và chất vấn<sup>2</sup>, tranh luận (Trong đó: kỳ họp bất thường 16 ý kiến, kỳ họp thứ ba 35 ý kiến).

#### <sup>2</sup>1. Chất vấn trực tiếp tại Hội trường đối với:

- Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình trạng nông nghiệp có phát triển nhưng đời sống của người nông dân chưa cao; tình trạng được mùa mất giá và những cuộc giải cứu nông sản chưa có hồi kết; giá vật tư đầu vào liên tục tăng cao, sản xuất phần lớn còn mang tính tự phát; tiêu thụ còn phụ thuộc và một số thị trường; cơ chế chính sách chưa đủ hấp dẫn để thu hút các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Những giải pháp căn cơ để giải quyết các vấn đề này?

- Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hiện nay còn tồn tại không ít các dự án giao thông chậm tiến độ, kém chất lượng, gây lãng phí nguồn lực đất nước, làm mất niềm tin của nhân dân, việc xử lý các dự án chậm tiến độ là việc rất khó, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao. Giải pháp và quyết tâm của Bộ trưởng cũng như tham mưu cho Chính phủ trong vấn đề xử lý các cái vấn đề này như thế nào?

#### 2. Gửi phiếu chất vấn đến:

- Bộ Trưởng Bộ Tài chính:

+ Việc mua sắm công trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật đấu thầu và thậm chí đã xảy ra các sai phạm trong mua sắm công trong lĩnh vực y tế mà nhân dân hiện nay rất quan tâm. Trong thực tế việc mua sắm tập trung theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cũng còn nhiều vướng mắc nên gây ra chậm trễ, không kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ. Những giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên?

+ Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN hiện nay vẫn chưa thực hiện theo đúng tiến độ, khối lượng đề ra trong nhiều năm, tỷ lệ vốn Nhà nước bán ra thấp, và còn xảy ra sai phạm khi thực hiện, đặc biệt

## 4. Công tác dân nguyện

### 4.1. Tiếp công dân

Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân 2013 và các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn đặt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đầu năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ban hành Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp 17 lượt công dân với 12 vụ việc (lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp 02 lượt công dân/02 vụ việc tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh), trong đó: tiếp đông người là 01 lượt/01 vụ việc, tiếp ít người là 16 lượt/11 vụ việc. Đồng thời, thực hiện tốt Kế hoạch số 322/KH-BDN ngày 13/5/2022 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV”, việc tiếp công dân được duy trì đều đặn, thường xuyên, không gián đoạn ngay trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đây cũng là công việc góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, tập trung tại thành phố Hà Nội trong thời gian diễn ra Kỳ họp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Kỳ họp.

Thông qua công tác tiếp dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích pháp luật để công dân nhận thức đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo để vừa phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vừa tạo niềm tin của công dân đối với Đảng và Nhà nước.

### 4.2. Về tiếp nhận và xử lý đơn thư

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 94 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân với 67 vụ việc. Nguồn đơn, thư chủ yếu nhận qua đường bưu điện, các đợt tiếp xúc cử tri, nhận trực tiếp trong các buổi tiếp công dân; ngoài ra có số ít nhận từ các vị đại biểu. Trong đó:

- Phân loại theo nội dung đơn gồm: Khiếu nại: 27 đơn; Tố cáo: 20 đơn; Kiến nghị: 47 đơn.

---

đối với các công ty Nông, lâm nghiệp thì vấn đề này càng nan giải hơn. Các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục trước mắt và định hướng lâu dài để giải quyết vấn đề trên?

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

+ Tác động của đại dịch Covid -19, vấn đề giá vật tư đầu vào tăng quá cao, “được mùa, mất giá”, nên người dân cần nhiều vốn để đảm bảo cho việc “cầm cự” và phát triển sản kinh doanh trong thời gian tới. Việc tiếp cận vốn tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng còn nhiều khó khăn do các quy trình, thủ tục vay vốn, đáo hạn, định giá tài sản. Những giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc?

+ Về vấn đề phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đối tượng dễ bị tổn thương là khách hàng, trong khi chưa làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng và các giải pháp còn quá chung chung. Đề nghị cần làm rõ thêm các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục trước mắt và định hướng lâu dài?

- Phân loại theo lĩnh vực: Lĩnh vực hành chính: 62 đơn; Lĩnh vực tư pháp: 32 đơn

Qua nghiên cứu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển 36 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trong đó: Đơn chuyển đến các cơ quan Trung ương hoặc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khác: 01 đơn; Đơn chuyển đến các cơ quan địa phương: 35 đơn; đến nay đã nhận được 17 văn bản trả lời. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hướng dẫn 10 đơn cho công dân; lưu 43 đơn (đơn trùng lặp, gửi không đúng địa chỉ, đơn không có chữ ký, nội dung đơn không rõ ràng); đôn đốc giải quyết 05 đơn.

#### **4.3. Công tác tiếp xúc cử tri**

Trước và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các vị đại biểu Quốc hội kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, phổ biến các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Chỉ đạo Văn phòng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chuyển đến Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lời cho cử tri. Nhìn chung, các cơ quan có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương đều quan tâm, chỉ đạo; giải quyết đầy đủ, kịp thời, trả lời đúng trọng tâm, rõ ràng ý kiến, kiến nghị của cử tri.

#### **5. Hoạt động khác**

Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức đi thăm chúc Tết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các cơ quan Báo chí và các vị đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần<sup>3</sup>.

Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện Tuy Đức và Đắk R'Lấp.

Phối hợp với Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk Song, Đắk G'Long, Đắk Mil.

<sup>3</sup> Thăm, chúc Tết với tổng số tiền 315 triệu đồng, trong đó: Cá nhân là 350 suất, với số tiền 285 triệu đồng (các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đắk R'Lấp, Tuy Đức và các hộ nghèo tại huyện Đắk Song, Đắk Mil, Đắk G'Long); 06 tập thể, với số tiền 30 triệu đồng (Đồn Biên phòng của khẩu Bu Prăng, Đồn Biên phòng Tuy Đức, Đồn Biên phòng Đắk Ken, Đại đội Bộ binh 6 - Ban CHQS huyện Đắk Song, Trung tâm y tế huyện Đắk G'Long và Trung tâm y tế huyện Krông Nô).

Tổng hợp hàng tuần tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động hỗ trợ người dân, người lao động của tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo yêu cầu của Tổ Công tác 30 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự các Hội nghị, hội thảo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức.

Ngoài ra, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã bố trí, sắp xếp tham dự các hội nghị, hội thảo, đợt tập huấn khác được tổ chức trong và ngoài tỉnh.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

Sáu tháng cuối năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động sau:

### **1. Về tham dự các kỳ họp của Quốc hội**

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội.

### **2. Về hoạt động giám sát**

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh bố trí, sắp xếp tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên hoặc được tổ chức tại địa phương.

Chỉ đạo Văn phòng tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát chuyên đề các vấn đề nổi cộm trên địa bàn tỉnh nếu xét thấy cần thiết.

### **3. Công tác dân nguyện**

#### **3.1. Công tác tiếp xúc cử tri**

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ngành cấp tỉnh, huyện, xã để tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV theo luật định.

Chỉ đạo Văn phòng xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền của địa phương xem xét, giải quyết.

#### **3.2. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư**

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắc Nông đảm bảo việc tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Mặt khác cần thiết phải chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền.

### **4. Công tác khác**

Các đại biểu Quốc hội tham dự các hội nghị, hội thảo do các cơ quan trong tỉnh, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức cũng như các hoạt động xã hội tại địa phương.

Chỉ đạo Văn phòng chủ động tham mưu, giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội; chuẩn bị đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Đoàn.

Chỉ đạo Văn phòng chủ động tham mưu, giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu trong công tác chuyên môn:

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và kinh phí; phân công công chức, người lao động phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội;

- Báo cáo trước, trong và sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV;

- Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm năm 2022; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Công tác đại biểu;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các vị ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, CTQH.

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI**  
**KT. TRƯỞNG ĐOÀN**  
**PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**

**Dương Khắc Mai**